

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TMI - มาทรงนี้ อาจจะต้องมีสูตรๆ กันเลย

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ไหนๆ ก็จั่วหัวมาแบบนี้แล้ว ก็เข้าเรื่องกันที่ตลาด หรือ SET Index กันอีกซักหน่อยก็แล้วกัน ซึ่งจริงๆ ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าจะยังไม่มีการผ่าน 1630 ไปได้ในารขึ้นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ การจะลงมาต่ำๆ แถวๆ ระดับ 1520 อีกครั้ง หรือ จะมีการลง 1500+/- หรือ ต่ำกว่านั้น ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น... แต่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะ ต้องไม่ต่ำกว่า 1460 หรือจะอ่อนข้อ ให้ได้แค่ 1450 เท่านั้นแหละนะ แต่ถ้าผิดไปจากเงื่อนไขนี้ จะถือว่าไม่ดีมากๆ เลยแหละครับ ต่อให้มีใครบางคนบอกว่า ถ้าจะลงไปตรงนั้นจริงๆ ก็ถือว่าลงมาต่ำมากๆ แล้ว ราคาหุ้นน่าจะถูกแล้ว ถ้าต่ำกว่า 1460-1450 จริงๆ ก็ยังต้องซื้อ... เหนือเมฆบอกเลย ไม่ซื้อครับ แถมจะขายไปก่อนเสียด้วย เพราะนั้น จะสามารถไปรับคืนในระดับต่ำกว่ามากๆ ได้ ส่วนที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ เพราะคาดว่าเป็นปลายๆ คลื่น 4 แต่ถ้าไม่ใช่ ที่ซื้อไปก็ต้องขาย แล้วก็อาจจะขายแบบหมดๆ เลยด้วยนะ ทำตัวให้เบา ทำพอร์ตให้ว่างพร้อมไว้จริงๆ ก็เคยเกริ่นไว้เช่นกันว่า ถ้าไม่ใช่ปลายคลื่น 4 แล้วนั้น เงื่อนไขจะเปลี่ยนเป็นร้ายมากๆ เรียกว่า ระดับ 1000+/- จะมาให้เห็นได้ไม่ยาก... เอาละสิ ถ้ามองอีกแล้วละสิ ว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร อะไรจะทำให้ลง อันนี้ ตามหลักทางเทคนิค เขาไม่หาเหตุ ที่คาดการณ์ผลมาแล้ว... แต่เงื่อนไขเข้าทางไหน คลื่นจะไปทรงนั้น ดั่งนั้น ต้องมาดูกันครับ มาทรงนี้ จะสุดๆ กันแบบไหน จะเป็นคลื่น 4 สุดๆ ที่ต้องลงไม่ต่ำกว่า 1460 หรือ จะเป็นเงื่อนไขใหม่ ที่จะลงสุดๆ แบบลึกสุดใจ ที่ใครก็คาดไม่ถึง... เดี่ยวถึงเวลาจริงๆ เราจะมาว่ากัน

ดูตามเกม...

จริงๆ ก็ค่อยๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะ แต่เรายังเห็นสัญญาณเทคนิค ก็เริ่มจะคาดหวังอย่างที่เคยคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ ได้มากขึ้นเหมือนกันนะ เรียกว่า หวังขึ้นสุดๆ กันเลย

แนวรับ : ... 2.34-2.26 ราคาขึ้น ยังน่าสนใจ เก็บไว้

เป้าหมาย : ... 2.60-2.70 และ ถ้ามองยาวๆ ก็ 4.00

Price Chart...(TMI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TMI... ระดับแนวต้าน 2.60-2.70 นั้น เป็นแค่แนวต้าน ของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าจะว่ากันตามรูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ย ที่เป็นชุดแล้วนั้น เราจะเห็นว่า มีการเรียงตัวกันในภาวะกระทิง ที่ระดับ 2+/- นั้นแปลว่า เราจะคาดหวัง ตามสถิติได้ที่ระดับ 4+/- ได้ หรือ อาจจะมากกว่านั้น ก็ค่อยๆ ไปว่ากันอีกที แต่จาก ระดับตรงนี้ จะขึ้นไปถึงระดับ 4+/- นั้น ก็ถือว่าเยอะอยู่ คู่มั่วกับการลงทุน ... เพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น ถ้าจะมีการลงมาต่ำกว่าระดับ 2.20 การแก๊งๆ ไร อาจจะต้องระวัง หรือ ดีไม่ดี อาจจะต้องยอมขายออกไปก่อน ส่วน การจะถอยยาวๆ สามารถสู้ได้ถึงระดับ 2.00 ถ้าต่ำกว่านั้น ก็อาจจะไม่สวย ก็ต้องยอมขายไปก่อนเช่นกัน